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 คํานํา 
 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  ไดดําเนินการจัดใหมีการประชุมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนในการดําเนินโครงการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนต บนทางหลวงหมายเลข 35 

(ถนนพระราม 2) ท้ังสองฝงของสะพานทาจีน  ในวันพุธท่ี  18  มกราคม  2560   เวลา  09.30  น.   ณ หอง

ประชุมอาคาร 90 ป  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย   โดยยึดหลักกระบวนการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี        

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  ขอ 5  วรรคแรก  กําหนดไววา “ กอนเริ่มดําเนินการ

โครงการของรัฐ  หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชน

รับทราบ  และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ”  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหชุมชน  ผูมีสวนไดเสีย  และผูท่ี

เก่ียวของตอโครงการ  ไดรับทราบขอมูลและรวมแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการดําเนิน

โครงการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนต  ตลอดจนเพ่ือสรางความรูความเขาใจแกผูท่ีเก่ียวของ โดยมุง

ประโยชนของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด 

 
ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ  หวังเปน 

อยางยิ่ งว าเอกสารรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโครงการกอสรางสะพาน                

กลับรถจักรยานยนต บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ท้ังสองฝงของสะพานทาจีน ฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนสําหรับผูสนใจ สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชให เกิดประโยชนตอไป  
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รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
โครงการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนต 

บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ท้ังสองฝงของสะพานทาจีน 
โดย องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

=============================================================== 

1. บทนํา 

  ทางหลวงหมายเลข 35  สายธนบุรี – ปากทอ หรือ ถนนพระราม 2  เปนทางหลวงพิเศษ        
ท่ีเปดใหบริการมาตั้งแตป พ.ศ.2516  มีระยะทางรวม 75  กิโลเมตร  โดยมีจุดเริ่มตนจากทางดานทิศตะวันตก
เฉียงใตของกรุงเทพมหานคร  ผานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  ราชบุรี และเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนเสนทางหลักในการคมนาคมขนสงลงสูภาคใต   ซ่ึงจะชวยยนระยะทางลงสูภาคใตไดสั้นกวาถนน      
เพชรเกษม  ประมาณ 40 กิโลเมตร  ซ่ึงปจจุบันเกิดปญหาการจราจรติดขัดอยางมากในชวงชั่วโมงเรงดวนและ
ชวงวันหยุดในเทศกาลตางๆ  
  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  ไดรับทราบถึงปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนบริเวณทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)  ชวงสะพานขามแมน้ําทาจีนท้ังฝงตะวันออกและ    
ฝงตะวันตก  ซ่ึงเปนแหลงชุมชนและเปนท่ีตั้งของตลาดทะเลไทย   โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชรถจักยานยนตในการ
สัญจรไปมาท้ัง 2 ฝงของสะพานทาจีน  หากประชาชนท่ีอาศัยหรือทํางานในบริเวณดังกลาวจะเขาเมืองจะตอง
ไปกลับรถท่ีสะพานกลับรถ  ซ่ึงอยูหางออกไปและมีรถยนตขนาดใหญจํานวนมาก  ทําใหประชาชนท่ีสัญจรโดย
รถจักรยานยนตไมไดรับความสะดวก  และมักขับข่ีสวนทางจราจรเปนประจํา  ทําใหไมมีความปลอดภัยและ
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  ทําใหเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชนได   จากสภาพ
ปญหาดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของ    
ประชาชนท่ีสัญจรบนถนนพระราม 2  และประชาชนท่ีสัญจรโดยรถจักรยานยนตท่ีขับข่ีสวนทางจราจรเปน
ประจํา  ดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจราจร  ลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตบนทาง
หลวงหมายเลข 35  ชวงดังกลาว  และเพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางใหแกประชาชน 
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  จึงไดจัดทําโครงการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนตบนทางหลวง
หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ท้ังสองฝงของสะพานทาจีน  ในเขตของกรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  โดย
ไดรับความรวมมือจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  ในการสํารวจออกแบบและกําหนดจุดดําเนินการ
กอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนตดังกลาว  จํานวน  2  จุด  ดังนี้ 
   จุดท่ี 1 (ฝงตะวันออก)  กม.29+495  อยูบริเวณกอนขามสะพานทาจีนเลยโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัยมาเล็กนอย  กอนถึงศูนยบริการมาสดา 
   จุดท่ี 2 (ฝงตะวันตก) กม.31+788 อยูหลังจากขามสะพานทาจีนลงมา บริเวณหนาปมเอสโซ
เยื้องกับ บริษัท หยั่น หวอ หยุน จํากัด 
  ดังนั้น  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2548 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  จึงไดกําหนดใหมีการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไป ผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับชุมชนทองถ่ิน มาเขารวม
ประชุมปรึกษาหารือ  รับทราบขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอโครงการดังกลาว  ท้ังนี้  เพ่ือเปนการสรางการ
กระบวนการมีสวนรวมและความเขาใจอันดีของประชาชน  ผูมีสวนไดเสีย  และผูท่ีเก่ียวของตอโครงการ  เพ่ือ
นําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน  มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการใหสามารถแกไข
ปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชนและชุมชน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยรวม 
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2. วัตถุประสงค 

  1) เพ่ือเผยแพรขอมูลโครงการใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ ไดมีความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโครงการ  ไดแก  สภาพพ้ืนท่ีปจจุบันและปญหา  ความเปนมาของโครงการ  
วัตถุประสงคของโครงการ  แนวคิดในการออกแบบ  ประโยชนตอประชาชน ฯลฯ  
  2) เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สอบถามปญหาขอสงสัย 
เก่ียวกับโครงการ 
  3) เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมและสรางความเขาใจอันดีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด 
สมุทรสาครกับประชาชนในชุมชน  ผูมีสวนไดเสีย  และผูท่ีเก่ียวของ 

3. วัน เวลา สถานท่ี ดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

  ดําเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือ และรับฟงความคิดเห็น ในวันพุธท่ี 18  มกราคม  2560  
ตั้งแตเวลา  09.30  น. ณ  หองประชุมอาคาร  90  ป  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร (นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ) เปนประธานในพิธีเปดการประชุมรับฟงความ
คิดเห็น  และมีผูแทนจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (น.ส.ภัณฑิรา  ชนะชมพู  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
และนายเสนห  เจริญวงศ  วิศวกรโยธาชํานาญการ)  เปนผูชี้แจงและนําเสนอรายละเอียดขอมูลการกอสราง    
ในครั้งนี้  ประกอบดวย  ประวัติท่ีตั้งของโครงการ  สภาพพ้ืนท่ีปจจุบันและปญหา  ความเปนมาของโครงการ  
วัตถุประสงคของโครงการ  รูแบบของโครงการ แนวคิดในการออกแบบ  ผลกระทบ และประโยชนของโครงการ 
กอสราง  พรอมท้ังตอบขอซักถาม/ขอสงสัยตางๆเก่ียวกับโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 

  ผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้  ประกอบดวย  คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภา อบจ.
สมุทรสาคร  ประชาชน ตัวแทนกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี  ผูมีสวนไดเสียในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ  และประชาชนท่ัวไป 
ท่ีสนใจในโครงการ และหนวยงานเจาของโครงการ  รวมท้ังสิ้นจํานวน  300  คน    

5. ขั้นตอนการดําเนินการ 

  1) จัดใหผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นลงทะเบียน 
  2) พิธีเปดเวทีการประชุมรับฟงความคิดเห็น โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
  3) นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการฯ โดยผูแทนจากกรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม   
  4) เปดโอกาสใหผู เขารวมประชุมไดซักถามรายละเอียดโครงการ แสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตอโครงการ  
  5) การประเมินผลดวยแบบสอบถามภายหลังการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
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6. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยแบบสอบถาม 

  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ซ่ึงผูเขารวมประชุมไดตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น  รวมจํานวนท้ังสิ้น  300  ชุด   โดยสรุป 
สาระสําคัญไดดังนี้ 

สวนท่ี  1  ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 
ขอมูลทั่วไป 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
รอยละ 

 เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
209 
91 

 
69.67 
30.33 

 อายุ 
       15 -  20 ป 
       20 – 30 ป 
       31 – 40 ป 
       41 – 50 ป 
       51 – 60 ป 
       มากกวา 60 ป 

 
84 
17 
31 
66 
57 
45 

 
28.00 
5.67 
10.33 
22.00 
19.00 
15.00 

 ระดับการศึกษา 
       ประถมศึกษา 
       มัธยมศึกษาตอนตน 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
       ปวส./อนุปริญญา 
       ปริญญาตรี 
       สูงกวาปริญญาตรี 
       อ่ืนๆ 

 
88 
49 
116 
5 
23 
11 
8 

 
29.33 
16.33 
38.67 
1.67 
7.67 
3.66 
2.67 

 หนวยงาน/องคกรที่ทานสังกัดอยู 
       หนวยงานราชการ 
       หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
       องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต./เทศบาล 
       ผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน 
       หนวยงานเอกชน/องคกรธรุกิจเอกชน 
       สถาบันการศึกษา     

 
11 
9 
36 
126 
28 
90 

 
3.67 
3.00 
12.00 
42.00 
9.33 
30.00 

 ทานเปนผูมารวมประชุมในฐานะ 
       อาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
       อาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง 
       ผูใชเสนทางสัญจรไป – มา  

 
21 
47 
232 

 
7.00 
15.67 
77.33 
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 ผลการวิเคราะหขอมูล จากตารางท่ี 1  พบวา ขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด       
เม่ือนําขอมูลมาจําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง มีดังนี้ 
 จําแนกตามเพศ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย  จํานวน 209 คน  คิดเปนรอยละ 
69.67  และเปนเพศหญิง  จํานวน  91 คน  คิดเปนรอยละ  30.33 
 จําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 
28.00  รองลงมามีอายุ  41 – 50  ป  จํานวน 66 คน  คิดเปนรอยละ 22.00 
 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช.  จํานวน  116 คน  คิดเปนรอยละ 38.67   รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จํานวน 88 คน  
คิดเปนรอยละ 29.33 
 จําแนกตามอาชีพ  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จํานวน  94  คน  คิดเปน
รอยละ 31.34   รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย  จํานวน 58 คน  คิดเปนรอยละ 19.33 
 จําแนกตามหนวยงานหรือองคกรท่ีสังกัด  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มาจากกลุมผูนําชุมชน/
กํานัน/ผูใหญบาน  จํานวน  126  คน  คิดเปนรอยละ  42.00  รองลงมาคือ มาจากสถาบันการศึกษา  จํานวน  
90 คน  คิดเปนรอยละ  30.00  

สวนท่ี  2  การรับรูขาวสารของโครงการ 

ตารางท่ี 2  ขอมูลการรับรูขาวสารของโครงการ 

 
การรับรูขาวสารของโครงการ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
รอยละ 

2.1   ทานเคยทราบ/ไดรับรูเกีย่วกับโครงการกอสรางสะพานกลับรถ 
จักรยานยนตบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)  หรือไม   
         ไมทราบ / ไมเคยรับรู 
         ทราบ / รับรูมากอน 

 
 

51 
249 

 
 

17.00 
83.00 

2.2  ทานรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการจากแหลงใด 
        ประกาศเชิญชวน 
        เจาหนาที่ อบจ.สมุทรสาคร 
        เพ่ือนบาน / ญาติ-พ่ีนอง 
        ผูนําชุมชนในทองถิ่น (ผูใหญบาน/กํานัน/อบต./เทศบาล/ ประธานชุมชน) 
        สื่อประชาสัมพันธตางๆ/สิ่งพิมพ/เอกสาร/ปาย/เว็บไซต  
        หนวยงาน 
        การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
        อ่ืนๆ   

 
53 
44 
23 
72 
46 
 

103 
6 

 
17.67 
14.67 
7.67 
24.00 
15.33 

 
34.33 
2.00 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล  จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เคยไดทราบ/รับรูขอมูล
เก่ียวกับโครงการกอสรางสะพานฯ  คิดเปนรอยละ 83.00  และสวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ
จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น  คิดเปนรอยละ 34.33  รองลงมา คือ รับทราบขอมูลขาวสารของ
โครงการจาก ผูนําชุมชนในทองถ่ิน คิดเปนรอยละ  24.00   
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สวนท่ี  3  ความคิดเห็นตอโครงการ 

ตารางท่ี 3  ขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอโครงการ 

 
ความคิดเห็นตอโครงการ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
รอยละ 

3.1   ทานคาดวาโครงการน้ีจะมีผลด/ีผลประโยชนตอทานหรือ 
ครอบครัวอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
         การเดินทางสะดวกขึ้น 
         เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 
         ชวยแกปญหาการจราจรได 
         ชวยลดอุบัติเหต ุ
         อ่ืนๆ ................. 

 
 

209 
158 
14 
139 
13 

 
 

69.67 
52.67 
4.67 
46.33 
4.33 

3.2  ในระยะการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนต ทานคาดวาจะไดรับ 
ผลกระทบ  หรือไมอยางไร 
         ไมไดรับผลกระทบ 
         ไดรับผลกระทบ 

 
 

242 
58 

 
 

80.67 
19.33 

3.3  ทานเห็นดวยกับการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนตน้ีหรือไม 
         เห็นดวย 
         ไมเห็นดวย 

 
292 
8 

 
97.33 
2.67 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล  จากตารางท่ี  3 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา
  โครงการฯ นี้จะมีผลดี/ผลประโยชนตอทานหรือครอบครัว  โดยเรียงลําดับคะแนนท่ีพึงพอใจจาก
มากไปหานอย   ไดดังนี้ 
 1.  ทําใหการเดินทางสะดวกข้ึน   คิดเปนรอยละ  69.67 
 2.  ทําใหเกิดความปลอดภัยมากข้ึน  คิดเปนรอยละ  52.67 
  3.  ชวยลดอุบัติเหตุ  คิดเปนรอยละ  46.33 
 4.  ชวยแกไขปญหาการจราจรได  คิดเปนรอยละ  4.67 
 5.  อ่ืนๆ   คิดเปนรอยละ  4.33 ( เชน  ประหยัดเวลา , ลดคาใชจาย ) 
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  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา  ในระยะการกอสรางสะพานกลับ
รถจักรยานยนต   ไมไดรับผลกระทบ  คิดเปนรอยละ  80.67     เนื่องจาก 
 -  มองถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเปนสวนรวม  ถือวาเปนโครงการท่ีดี  เนื่องจากสถานท่ี 
ท่ีจะกอสรางเปนท่ีสาธารณะประโยชน  โดยการสํารวจและออกแบบของกรมทางหลวง  นับวาเปนจุดกลับรถท่ี
มีความสมบูรณและเหมาะสมมาก    
 -  เรื่องการกอสราง  ไมใชปญหา เพราะถนนมีเสนทางหลักอยูแลว  ไมไดมีการปดก้ันชองจราจร   
ซ่ึงเปนชองทางเดินรถหลัก  และยังสามารถหลีกเลี่ยงไปใชทางอ่ืนได 
 
  ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวา  ในระยะการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนต    
จะไดรับผลกระทบ   คิดเปนรอยละ  19.33     เนื่องจาก 
 -  ดานการจราจร  อาจมีผลกระทบบางระหวางการกอสราง เปนเรื่องธรรมดาของการทํางานท่ัวๆไป 
อาจทําใหกีดขวางการจราจรหรือทําใหการจราจรติดขัดบางบนถนนพระราม 2 ดังนั้นควรทําปายประชาสัมพันธ 
แจงเตือนผูใชรถใชถนนใหชัดเจน เพ่ือใหระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงไปใชเสนทางอ่ืน    
 -  ดานฝุนละอองและเสียงดัง 
 -  สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเอกชนในละแวกใกลเคียง  ท่ีอยูในบริเวณหนา 
ท่ีตั้งของโครงการ   เนื่องจากระยะเวลากอสราง 300 วัน และตําแหนงการกอสรางสะพานใกลกับสะพานทาจีน  
ซ่ึงมีการจราจรหนาแนนโดยเฉพาะชวงเชาในวันทํางานปกติ     
 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวย กับการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนตนี้ 
คิดเปนรอยละ  97.33     เนื่องจาก 
 -  ปจจุบันผู ขับข่ีรถจักรยานยนตสวนใหญท่ีเดินทางมาจากทาฉลอม ,บางหญาแพรก,ทาจีน ,          
บางกระเจา ,บานบอ  จะไปมหาชัย  สวนใหญจะไมไปกลับรถเพ่ือเขาตัวเมือง  เนื่องจากใชระยะทางประมาณ 
4 กม.  ซ่ึงเสนทางไปกลับรถเพ่ือเขาตัวเมือง  รวมแลวใชระยะทางเกือบ 10 กม. ทําใหเสียเวลาและเสี่ยงท่ีจะ
เกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง ดังนั้น  จึงมักจะขับข่ีรถยอนศรข้ึนไปบนสะพานขามแมน้ําทาจีนแทน  ซ่ึงมีระยะทาง
ท่ีใกลกวา  จึงทําใหเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเปนอยางมาก 
 -  เปนการเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางมากข้ึน  และอํานวยความสะดวกกับประชาชนผูใช
รถจักรยานยนตท้ังสองฝงของแมน้ําทาจีน  รวมท้ังชวยลดการเกิดอุบัติเหตุได 
 -  ชวยบรรเทาปญหาดานการจราจร  ทําใหการจราจรคลองตัวมากข้ึน 
 -   มีประโยชนตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูเดินทาง  
 
  ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวา  ไมเห็นดวย  กับการกอสรางสะพานกลับ
รถจักรยานยนตนี้   คิดเปนรอยละ  2.67     เนื่องจาก 
 -  ไมเอ้ือประโยชนตอพนักงานบริษัทและบดบังทัศนียภาพบริษัท  และตําแหนงการกอสรางสะพาน     
ยังไมเหมาะสม  ควรยายจุดกอสราง เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ี 
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สวนท่ี  4  ความพึงพอใจตอการดาํเนินการจัดประชุมในครั้งน้ี 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ คา 
เฉล่ีย 

ระดับความ
คิดเห็น มาก ปานกลาง นอย 

1)  เนื้อหาเอกสารประกอบการประชุม 248 
(82.67) 

49 
(16.33) 

3 
(1.00) 

4.82 มาก 

2)  ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัประชุม 248 
(82.67) 

51 
(17.00) 

1 
(0.33) 

4.82 มาก 

3)  ความเหมาะสมของ วัน เวลา ท่ีจัดประชุม 231 
(77.00) 

65 
(21.67) 

4 
(1.33) 

4.76 มาก 

4)  การอธิบาย ตอบขอซักถาม ชี้แจง การให 
    คําแนะนําท่ีชัดเจน 

246 
(82.00) 

52 
(17.33) 

2 
(0.67) 

4.81 มาก 

5)  การเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม 
    และแสดงความคิดเห็น 

258 
(86.00) 

42 
(14.00) 

- 4.86 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.81 มาก 

 
 

  ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในครั้งนี้  อยูในระดับ  มาก  หรือคิดเปนรอยละ  96.20   

 
 

สวนท่ี  5  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ ท่ีเปนประโยชนฯ  

 -  เห็นดวยกับการดําเนินโครงการนี้ เนื่องจากเปนโครงการท่ีดี เปนประโยชนตอสวนรวม  ทําใหการ
สัญจรไปมาไดสะดวกมากข้ึน  โดยเฉพาะสําหรับผูขับข่ีรถจักรยานยนต  ทําใหสะดวกสบาย มีความปลอดภัย 
ลดการขับข่ียอนศรและลดการเกิดอุบัติเหตุใหนอยลง  และอยากใหมีการติดปายเตือนสําหรับผูขับข่ีใหชัดเจน
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน  เชน มีปายลดความเร็วของรถยนต  เพราะมีเด็กท่ีใชสะพานกลับรถนี้เปน
จํานวนมาก  
 -  เห็นดวยกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลท่ีเปน 
ประโยชน   
 -  ในการประชุมรับฟงความคิดเห็น  เม่ือประชาชนไดผานความเห็นชอบโครงการนี้แลว  อยากให
ดําเนินการกอสรางใหเร็วท่ีสุด  เพ่ือประโยชนของประชาชน  
 -  เม่ือมีการกอสรางสะพานกลับรถแลว  อยากให อบจ.สมุทรสาคร/แขวงทางหลวงสมุทรสาคร 
พิจารณาเรื่องความปลอดภัยดวย  โดยขอเสนอใหมีการติดตั้งกลอง CCTV  บริเวณสะพานกลับรถ เพ่ือปองกัน
การเกิดเหตุรายเก่ียวกับทรัพยสินแกผูใชรถจักรยานยนตซ่ึงเกิดข้ึนมาก  หรือกรณีคนรายอาจใชรถจักรยานยนต
กอเหตุและมาใชสะพานกลับรถดังกลาว  ดังนั้นถามีกลอง CCTV  ท่ีมีคุณภาพสูง  ก็จะทําใหสามารถติดตามตัว
ผูกอเหตุมาไดอยางทันทวงที  รวมท้ังขอใหติดไฟสองสวางบนสะพานดวย  เพ่ือใหมองเห็นผูขับข่ีไดอยางชัดเจน 
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 -   ตามแบบแปลนโครงการกอสรางสะพานท่ีนําเสนอนั้น  บริเวณทางเลี้ยวซาย – ขวา จะหักมุมคอ   
ขอเสนอใหปรับแกไขใหโคงมน  
 -  ทางฝงมหาชัย  อยากใหมีการกอสรางสะพานกลับรถยนต เพ่ือความสะดวกในการเขาตัวเมือง
สมุทรสาครทางดานถนนเอกชัย (ฝงตะวันตก)   
 - การกําหนดจุดกลับรถ  ควรมีหลายทางเลือกหลายจุด  และนํามาหารือสรุปกันวาสมควรสรางจุดไหน
ท่ีจะใหประโยชนสูงสุด   
 -  บริเวณจุดกลับรถ  จุดท่ี 1  อยากใหขยับเลยตลาดทะเลไทยไปทางสะพานทาจีนจะเหมาะสมกวา   
 -  ขอใหมีหลังคาดวย 
 -  หลังจากทําสะพานเสร็จแลว  ตองการใหทํา SWOT  ดวย เพ่ือใหพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความจําเปน 
เหมือนท่ีนี่จะไดดําเนินการไดโดยไมมีขอติดขัด   

- ทางข้ึน – ลง บริเวณหนาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  อยากใหสรางชิดดานซายของถนน   
เพ่ือลดอุบัติเหตุไดและเพ่ิมความสะดวกมากข้ึน   
 -  ในการกอสรางครั้งนี้  ถาเปนไปไดขอใหสรางสะพานกลับรถยนตเขาเมืองอีกทางหนึ่ง  เพ่ือแบงเบา
การจราจรจากขาเขากรุงเทพฯ  เพ่ือจะไดไมมาแยงเบียดกันบริเวณสะพานท่ีมาจากทางกระทุมแบนเพ่ือท่ีจะเขา
ตัวเมือง  เพราะปริมาณรถยนตท่ีมาจากกระทุมแบนก็มีจํานวนมาก  และท่ีมาจากแมกลองก็มาก  จึงทําใหเบียด
แยงกันเพ่ือท่ีจะข้ึนสะพานเขาเมือง  สงผลใหการจราจรติดขัด  จึงขอแสดงความคิดเห็นเพ่ืออํานวยความสะดวก
แกผูท่ีใชเสนทางในการสัญจรไปมาดวย ( 
 -  ในสวนจุดกลับรถบริเวณศูนยมาสดา  ถาเปนไปไดอยากฝากใหทาง อบจ.ชวยประสานกับแขวงทาง
หลวงชนบท  เพ่ือเพ่ิมจุดกลับรถยนตบริเวณศูนยมาสดา  เพ่ือประโยชนกับประชาชนท่ีจะเขาตัวเมืองมหาชัย  
จะไดไมตองไปแออัดตรงจุดบริเวณสะพานตลาดตนสน  ซ่ึงจะชวยประหยัดเวลาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ี
จะเขาตัวเมือง  
 -   เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเปนเมืองอุตสาหกรรม  การสัญจรไป – มา ในชวงกอน 8.00 น. และ 
17.00 น. เปนชวงเวลาชั่วโมงเรงดวนในการเดินทางไปทํางานหรือเลิกงาน  ซ่ึงการกอสรางในชวงเวลาดังกลาว
อาจทําใหการจราจรติดขัดได  ดังนั้นขอใหพิจารณาแนวทางการดําเนินการดวย  
 
 

******************************************** 
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ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ในวันพุธท่ี  18  มกราคม  2560  ณ หองประชุมอาคาร 90 ป  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย    

            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

              ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร                           ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร
       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            นายยิ่งยงค  แพรกอุดม                                  นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ  
    ส.อบจ.เขต อ.เมืองฯ กลาวรายงาน                     นายก อบจ.สมุทรสาคร กลาวเปดการประชุม 
 
            
            
            
            
            
            
            
           
 
 
 

           บรรยากาศผูเขารวมประชุม                                  บรรยากาศผูเขารวมประชุม  
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                                ผูแทนจากกรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  บรรยายขอมูลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
            
            
             
 
                                             ผูเขารวมประชุมรับฟงการบรรยายขอมูลโครงการ 
            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

                                  ผูเขารวมประชุมซักถาม / แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 
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     ผูแทนกรมทางหลวงตอบขอซักถามเก่ียวกับโครงการ    คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ รวมรับฟงการประชุม
            
   
            
            
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
    บรรยากาศการช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติม / ตอบขอซักถามของผูเขารวมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                   

  ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับโครงการกอสรางสะพานกลับรถจักรยานยนตในครั้งน้ี 


